

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการรับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการรับเอกสาร เช่น ใบแจ้งการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี รวมถึงบรรดาคำบอกกล่าวที่ตามกฎหมายมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จากบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร อาทิ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เป็นต้น (“บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร”) ด้วยวิธีการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตามที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและตามรายละเอียดการให้บริการที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กรณีส่งเอกสารทาง Email Address เอกสารจะถูกส่งในรูปแบบ PDF หรือกรณีส่งเอกสารทาง SMS เอกสารจะถูกส่งในรูปแบบ URL หรือรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเห็นสมควร ทั้งนี้ กรณีผู้ขอใช้บริการได้ให้วิธีการจัดส่งไว้ทั้ง 2 ช่องทาง บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจะจัดส่งเอกสารผ่านช่องทาง Email Address เท่านั้น
2. การขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ตัดสิทธิบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในการส่งเอกสารโดยวิธีอื่นตามที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเห็นสมควร
3. บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง หรือยกเลิกการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. กรณีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง Email Address และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามวิธีการตามที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
5. หากบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ส่งเอกสารออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยัง Email Address และ/หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรทราบครั้งล่าสุด ให้ถือว่าบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ส่งเอกสารและผู้ขอใช้บริการได้รับเอกสารโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงินไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการปฏิเสธการชำระเงิน และ/หรือมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรรับผิดชอบแต่อย่างใด